



**เอกสารข่าว**  
**คณะกรรมการ**  
**ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา**

วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการ  
 พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  
 และชายฝั่ง ได้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมตามแนวทาง  
 สำนักงานสีเขียวของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ด้วยการใช้เอกสารการประชุมในรูปแบบไฟล์  
 อิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้กระดาษ เพื่อพิจารณา  
 เรื่องต่าง ๆ ดังนี้



**walเรื่อเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมทร**  
**ประธานคณะอนุกรรมการ**



**รองประธาน**  
**คณะอนุกรรมการ**

**๑. พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการพิจารณาศึกษาประเด็น**  
**หลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ดินป่าชายเลนกรมสิทธิ**

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผล  
 การพิจารณาศึกษาประเด็นหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ดิน  
 ป่าชายเลนกรมสิทธิ โดยมีข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

**๑) เสนอให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย แก้ไขประกาศของ**  
**กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓**  
**เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการ ประกอบเกษตรกรรม โดยให้**  
**เพิ่มเติมคำนิยามของคำว่า “ป่าชายเลน” เข้าไปด้วย โดยเพิ่มเติมในบัญชี**  
**แนบท้าย ก เป็นชนิดพืชที่ ๕๒ พร้อมทั้งกำหนดอัตราขั้นต่ำของการ**  
**ประกอบการเกษตรต่อไร่ไว้ด้วย**



**รองประธาน**  
**คณะอนุกรรมการ**

**๒) ในระหว่างรอการแก้ไขประกาศตามข้อ ๑) ควรให้ประชาชนใช้แนวทางการวินิจฉัยของ**  
**คณะกรรมการวินิจฉัยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕**



**กรณีการปลูกไม้ยืนต้นประเภทโกงกาง เพื่ออนุรักษ์**  
**ในกรณีที่ที่ดินป่าชายเลนที่ปลูกพืชชนิดอื่น ๆ**  
**ถูกเจ้าหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น**  
**เรียกเก็บภาษีเป็นที่ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์**  
**ตามควรแก่สภาพ**







**เอกสารข่าว**  
**คณะกรรมการ**  
**ทรัพยากรธรรมชาติและ**  
**สิ่งแวดล้อม**  
**วุฒิสภา**



๓) เสนอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องนำเสนอของภาคประชาชนไปพิจารณาและหาข้อยุติในประเด็นการเวนคืนที่ดินที่อยู่ห่างจากชายฝั่งเข้ามา ๒๐๐ เมตร และให้ชุมชนดูแลในลักษณะเดียวกับป่าชุมชน และในประเด็นการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Sites) ในจังหวัดสมุทรสงคราม ควรมีการแยกพื้นที่การเกษตร และพื้นที่เพื่อรักษาระบบนิเวศให้ชัดเจน

๔) เสนอให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยนำเสนอของภาคประชาชนไปพิจารณาและหาข้อยุติประเด็นการขอให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีกับชานาเกลือ เพื่อเป็นการรักษาเกลือไว้ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้เพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบ จากนั้นให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

**๒) พิจารณากำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในเบื้องต้นกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๖

**๓) พิจารณากำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป**

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๕๑๖๒ - ๓ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๕๑๖๓

การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องสมดุลกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

